

## Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tháng 9 năm 2017

Bài phát thanh tuyên truyền



Lũy tích đến ngày 01/10/2017, trên địa bàn Quận Long Biên có 240 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) và 38 ổ dịch. Hiện có 09 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, không có bệnh nhân tử vong, đã khống chế được 34 ổ dịch, còn 04 ổ dịch đang hoạt động (trong vòng 14 ngày). Tháng 9 có 75 ca mắc mới; 14 ổ dịch mới, giảm 27 ca và 01 ổ dịch mới so với tháng 8.

Trong tháng, các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết vẫn tích cực được triển khai. Quận và các phường duy trì thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành phố và quận về phòng, chống dịch SXH từ đầu năm 2017 đến nay và định hướng chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Duy trì các hoạt động tuyên truyền về phòng chống SXH tại các phường, các trường học qua: phát thanh, bảng tin, xe loa di động, khẩu hiệu, clip, website, sinh hoạt chuyên đề,... và tăng cường thời lượng vào thời điểm tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần. Tổ chức 28 buổi tập huấn về các văn bản chỉ đạo, chế tài xử phạt về phòng chống SXH; mục tiêu, nhiệm vụ, biểu mẫu theo dõi, thống kê hoạt động của Đội xung kích cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và 100% Đội xung kích, Tổ giám sát của 14 phường với 4.328 người tham dự. Tổ chức tập huấn cho các cơ quan xí nghiệp và khối trường học trên địa bàn quận với 243 người dự.

14/14 phường duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần, đã giải quyết tình trạng ứ đọng nước, rác thải, phế liệu, diệt bọ gậy tại 20 điểm nguy cơ cao (Chùa, Đình, nghĩa trang, khu đất trống, khu kinh doanh cây cảnh,...); huy động sự tham gia của các ngành đoàn thể, nhân dân, thành viên "*Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường*", trong đó Đoàn thanh niên phụ trách 08 điểm ở phường Bồ Đề, Giang Biên. Các Đội xung kích diệt bọ gậy kiểm tra 255.593 lượt hộ gia đình/tổng số 74.156 hộ gia đình (đạt trung bình 3,5 lượt/hộ). Tổng vệ sinh môi trường và phun tiêu độc khử trùng tại 100% các chợ và các dự án chuyên dịch cơ cấu kinh tế.

Giám sát dịch tễ tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân hàng ngày. Giám sát côn trùng: thực hiện giám sát tại 75 ca bệnh mới và giám sát 1 tuần/lần/ổ dịch mới. 100% ca bệnh/ổ dịch được điều tra, xử lý trong vòng 48h. Điều tra dịch tễ tại 75 khu vực có bệnh nhân.

Phun hóa chất diệt muỗi tại 68 ổ dịch, trong đó số lượt hộ gia đình được phun là 2.959/3.460 (đạt 85,5%); 501 hộ gia đình chưa phun được (do 265 hộ đi vắng, 236 hộ không đồng ý cho phun). Tỷ lệ hộ gia đình phun được ở nhiều phường còn thấp (dưới 90%). Phun hóa chất diệt muỗi tại 30 địa điểm công cộng, khu vực nguy cơ cao (trường học, cơ sở y tế, nghĩa trang, khu đất trống, công trình xây dựng,...).

TTYT và các trạm Y tế thực hiện nghiêm túc việc khám, phân loại bệnh nhân, kịp thời phát hiện và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện điều trị nội trú khi có dấu hiệu cảnh báo và trường hợp nặng; khi bệnh nhân đã được điều trị ổn định sẽ chuyển về tuyến y tế cơ sở để theo dõi điều trị tiếp. Trạm Y tế, phòng khám đa khoa... khám điều trị cho các trường hợp nhẹ và tiếp nhận bệnh nhân ổn định từ tuyến trên chuyển về; đảm bảo đủ nhân lực, cơ sở thuốc, dịch truyền, trang thiết bị... để cấp cứu điều trị kịp thời bệnh nhân SXH. Không có tai biến, tử vong trong điều trị bệnh nhân SXHD.

Các đoàn kiểm tra của Thành phố, Quận ủy, các Tổ giám sát của BCĐ phòng chống dịch quận và phường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức

triển khai phòng, chống SXH tại các tổ dân phố, trường học, cơ quan – xí nghiệp, công trường xây dựng và chỉ ra những tồn tại để các đơn vị điều chỉnh. Các Tổ giám sát của phòng Y tế, TTYT quận duy trì giám sát hoạt động của các Đội xung kích, Tổ giám sát tại các phường, tổ dân phố, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử phạt 03 cơ sở dịch vụ ăn uống số tiền phạt 13,5 triệu đồng. Thanh tra xây dựng quận duy trì công tác kiểm tra tại các công trình xây dựng, tổng số đã kiểm tra 193 lượt công trình xây dựng. Phòng Y tế đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 05 cơ sở dịch vụ ăn uống với số tiền là 15 triệu đồng. Tổ công tác liên ngành (do phòng QLĐT chủ trì) đã tiến hành kiểm tra 07/17 dự án, xử lý vi phạm hành chính 04 dự án/ 30 triệu đồng.

Sau khi được các đoàn kiểm tra, giám sát của Quận và Thành phố chỉ ra những tồn tại/hạn chế, đa số các đơn vị đã tổ chức khắc phục ngay tại thời điểm đoàn nhắc nhở hoặc ngay sau buổi kiểm tra, giám sát; cá biệt có một doanh nghiệp chỉ thực hiện khắc phục sau buổi kiểm tra lần thứ 2 của đoàn. TTYT quận, phòng Y tế đã kịp thời điều chỉnh, thống nhất biểu mẫu theo dõi, đánh giá hoạt động của Đội xung kích, xây dựng quy trình báo cáo, giám sát các ca bệnh. Các Đội xung kích, Tổ giám sát duy trì thường xuyên hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp diệt bọ gây trên địa bàn. Hoạt động của các Đội xung kích đã đi vào nề nếp nhưng hiệu quả chưa sâu.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết: Một số phường còn chậm trễ trong thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy và chưa thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Phối hợp giữa TTYT quận và BCD phường chưa chặt chẽ, không rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm. Công tác tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gây ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo. Tỷ lệ các hộ trong vùng ổ dịch được phun hóa chất còn thấp (<90%) ở một số phường.

Có thể thấy, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết mới trong tháng 9 có giảm hơn so với tháng 8 nhưng vẫn tiếp tục tăng. Tháng 10 đến tháng 11 là thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển, nằm trong chu kỳ đỉnh dịch hàng năm, vì vậy có khả năng gia tăng ca mắc mới sốt xuất huyết nếu chủ quan trong phòng, chống dịch. Tiếp tục xác định công tác phòng, chống SXH là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2017, các ngành và UBND các phường thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, UBND quận:

1. Phối hợp với ngành y tế giám sát chặt chẽ diễn biến dịch SXH, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng xử lý ổ dịch triệt để (thu gom phế liệu, phế thải diệt bọ gây trước khi phun hóa chất diệt muỗi) với mục tiêu không phát sinh ca mắc thứ phát trong ổ dịch, giảm bền vững số ca mắc mới; phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực công cộng, khu vực nguy cơ cao.

2. Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống SXH tới nhân dân, học sinh để người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực hợp tác với các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra diệt bọ gây và phun hóa chất diệt muỗi tại hộ gia đình đảm bảo triệt để theo quy định.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chỉ đạo đánh giá việc điều tra, diệt bọ gây của học sinh, khuyến khích học sinh tự giác tìm, diệt bọ gây tại gia đình và trường học hàng tuần.

4. Các đoàn kiểm tra của Quận, Phường tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Đội xung kích, Tổ giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch SXH của các cơ quan/đơn vị và các trường học trên địa bàn quận.

5. TTYT quận hướng dẫn kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế của các trạm Y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ và các hoạt động tham mưu giúp BCD phường trong công tác phòng chống dịch SXH.

6. Đảm bảo kinh phí đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch.

7. Duy trì chế độ giao ban, báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định.

**Phòng Văn hóa và Thông tin quận Long Biên**

*Tháng 10/2017*